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รายงานการประชุมปกติสโมสรฯ ประจ าปี  2567 - 2568   คร้ังที่  5/ 2567 - 2568 
วนัองัคารที่  20  สิงหาคม  2567 ณ  ห้องประชุมช้ัน 3  ส านักงานตลาดศรีเมือง 

------------------------------------------------- 

เวลา  20.00 น.    ประธานเคาะฆ้อง และกล่าวเปิดประชุม (อน.ประลอง โชติศิริคุณวฒัน์) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม           
1.นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ     2.อน.ชยัยงค ์ นนัทชยัพร 
3.อน.วิเชียร  คุตตวสั    4.อน.นคร  ศรีวิลยั  
5.อน.วิชยัดิษฐ ์ จนัทร์ปิตุ   6.อน.ประลอง  โชติศิริคุณวฒัน์ 
7.อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์   8.อน.มนตช์ยั  จิตติเลิศวฒิุ 
9.ผชภ.ปฐมพร  เจียสกุล    10.อน.กรรณิกา  นุชประสิทธ์ิ  
11.อน.ณฐัพร  เครือเอม  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ทางไลน์)   
  1.อน.นพ.อนุชิต  นิติธรรมยง      
 

ปฏิคมแนะน าแขกเยี่ยมสโมสร (อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์) 
  1.แอนน์นฤมล  โชติศิริคุณวฒัน์ 2.แอนน์กอบแกว้  คุตตวสั   

3.แอนน์ประนอม  นนัทชยัพร   
 

วาระที่  1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ   
    1.1 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2567  สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ได้ด าเนินการ      
จดัโครงการปลูกป่า  เพาะปลูกพืชผกัสวนครัวเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในโอกาสพระบาทสมเด็จ                             
พระเจา้อยูห่วัทรงเจริญพระชนมพรรษา  72  พรรษา   

1.1.1 ขอขอบคุณ    
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-มวลสมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  
-ประธานแอนน์วีณา  ศรีสรรพางค์  ท่ีปรึกษาตลาดศรีเมือง  ท่ีให้ความ

อนุเคราะห์มอบกลา้พืชผกัสวนครัว จ านวน 72 พนัธุ์   
-ศูนยเ์พาะกลา้จงัหวดัราชบุรีอนุเคราะห์พนัธุ์กลา้ยืนตน้ ไมแ้ละดอกไมป้ระจ า

จงัหวดั  ประจ าประเทศ  และไมเ้ศรษฐกิจ   
-สโมสรอินเตอร์แรคท ์โรงเรียนวดัน ้าพุ  ร่วมจดักิจกรรม 

    1.1.2 ผลของโครงการ เป็นการขบัเคล่ือนบ าเพญ็ประโยชน์ ตามกรอบ 7 Area 
of focus Rotary ของโรตารีสากลดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และภารกิจการให้
การสนบัสนุนสโมสรอินเตอร์แรคท์ในอุปถมัภ ์ การเผยแพร่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
เฉลิมพระเกียรติคุณรัชกาลท่ี 9 องคอุ์ปถมัภส์โมสรโรตารีแห่งประเทศไทย  และรัชกาล           
ท่ี 10  
    1.2 วนัท่ี  28 กรกฎาคม 2567  ช่วงบ่าย  อุปนายกประลอง  นายกพิสมัย      
อน.ณัฐพร  กลุ่มวิศวกร ไดไ้ปส ารวจพื้นท่ีเป้าหมาย โครงการบา้นปันสุข  รับทราบสภาพ
ปัญหา โดยมี ผอ.ไพฑูรย ์เฉลิมดิษฐ ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัน ้าพุ น าส ารวจ 
    1.3 วนัท่ี 30 กรกฏาคม 2567  สมาชิกได้ไปร่วมงานฉลองคณะกรรมการ
บริหาร สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์  ประกอบด้วย  นายกพิสมยั  อน.วิเชียร  อน.ณัฐพร  
แอนน์กอบแกว้ แอนน์ฤมล   
    1.4 ว ันท่ี 31 กรกฎาคม  2567 สโมสรเข้าร่วมฉลองงานสถาปนาคณะ
กรรมการบริหารสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม  ประกอบดว้ย  อน.วิชยัดิษฐ์  อน.ปิยนุช  
รทร.อุมา  และรทท.รวิชา    
    1.5 วนัท่ี 3 สิงหาคม  2567  สโมสรร่วมส่งบุคลากรเขา้อบรมเชิงปฏิบติัการ  
VIBRANT  CLUB WORKSHOP  ของภาค3330 ท่ีโรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี  ประกอบดว้ย                  
นย.พิสมยั  อน.ปฐมพร  อน.สมภพ  อน.มนตช์ยั อน.ปิยนุช อน.กรรณิกา  อน.ศิริลกัษณ์ 
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    1.6 วนัท่ี 10 สิงหาคม  2567 สโมสร ฯ ไดจ้ดั โครงการอบรมเชิงปฎิบติัการ
วิชาชีพ การจัดดอกไม้  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ                 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เน่ืองในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ 2567 

1.6.1 กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน ประกอบดว้ยกลุ่ม แม่บา้นประชาชน 
21 คน และกลุ่มสโมสรอินเทอร์แรคทโ์รงเรียนวดัน ้าพุ 9 คน 

1.6.2 ได้รับการสนับสนุน:วิทยากรจาก รทร.กิตติมศักด์ิ อาภัสรา                 
เพญ็ประพฒัน์  และอาจารยส์มจิตร  เมฆะสุวรรณ   

สถานที่อบรม ชั้น 3 อาคารส านักงานตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี โดย                 
ประธานแอนน์วีณา  ศรีสรรพางค ์ ท่ีปรึกษาตลาดศรีเมือง ให้ความอนุเคราะห์ 

1.6.3  ผลขับเคล่ือนการบ าเพ็ญประโยชน์ ตามเป้าหมายโรตารี                     
ดา้นสนบัสนุนการศึกษา ส่งเสริมองคค์วามรู้การศึกษาวิชาชีพ  และดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน  โดยผูอ้บรมสามารถปฎิบติัทกัษะการจดัดอกไม ้ ใน 4 งาน  ไดแ้ก่  การท าเขม็กลดั
ดอกมะลิ การท าช่อบูเก้แบบดอกเด่ียว  ดอกไม้รวม  และการจัดดอกไม้ในภาชนะ                     
แต่ละงานท า 2 คร้ัง คร้ังแรกผลงานเป็นของผูเ้ขา้อบรม  ส่วนคร้ังท่ี 2 ฝึกซ ้ า  ผลงานมอบ
ให้สโมสรอินเตอร์แรคท ์ น าไประดมทุน  สร้างกลุ่มอาชีพ                    
    1.7  วนัท่ี  11  สิงหาคม  2567  สโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  ร่วมกิจกรรมโรตารี
รัน 2024  ของภาค 3330   

1.7.1 สมาชิกร่วมสนบัสนุนซ้ือเส้ือ เดินวิ่ง 
1.7.2  สนบัสนุนสโมสรอินเทอร์แรคทโ์รงเรียนวดัน ้าพุ ในอุปถมัภ ์

ออกร้าน หารายได ้โดยจ าหน่ายผลงานเขม็กลดัดอกมะลิ แจกนัดอกไม ้ช่อดอกไม ้ 
1.7.3 จดัท าไวนิลประชาสัมพนัธ์  "ชวนแม่ออกก าลงักาย ปลูกฝังการ

ออกก าลงักายใหลู้ก ค าขวญัวนัแม่ 
    1.8 เชิญชวน และขอบคุณมวลสมาชิกท่ีช าระค่า RI   ค่าบ ารุงภาค  ค่าบ ารุง
สโมสรประจ าปี 

- เลขานุการแจง้ข่าวสาร (อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง)           -ไม่มี 
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วาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  4/ 2567 - 2568    
            - ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้ไม่มีการแกไ้ข   จึงมีมติรับรองรายงาน
การประชุม  คร้ังท่ี 4 / 2567 - 2568 
วาระท่ี  3      เร่ืองพิจารณา / เร่ืองสืบเน่ือง 
      1.โครงการโคกหนองนาโรงเรียนวดัน ้าพุ   

-  อน.วิชัยดิษฐ์  จากการประชุมคร้ังท่ีแลว้  มติท่ีประชุมให้ผมไปช่วยท าแผน
แม่บท  ซ่ึงไดท้ าเสร็จเรียบร้อยแลว้ และส่งใหท้างโรงเรียนเม่ือปลายเดือนกรกฏาคม  2567   
ส าหรับพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 3 ไร่ 60  ตารางวา  มีส่วนพื้นท่ีท าเกษตรกรรมประมาณ 1 
ไร่  โดยมอบให้โรงเรียนปรับปรุงก าหนดระบุการจดัสรรพื้นท่ีโครงการให้ชดัเจน  พื้นท่ี
ส่วนใดเพาะปลูกพืชอะไร  และใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมอะไรบา้ง   

- อน.ประลอง   แจง้ท่ีประชุม  ไดรั้บการประสานจากทางโรงเรียนว่าตอ้งการ
ใชร้ถแบคโฮ  2 - 3  วนั  เพื่อใชใ้นการปรับปรุงพื้นท่ี   

มติที่ประชุม  การประสานเร่ืองโครงการโคกหนองนาระหว่างโรงเรียนวดั
น ้าพุกบัสโมสรทุกเร่ือง ใหผ้า่น อน.วิชยัดิษฐ ์

- นย.พิสมัย  ส าหรับการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน จะน าเขา้ท่ีประชุม 
-  อน.วิชัยดิษฐ์  งบประมาณในโครงการท่ีตั้งไวป้ระมาณ 50,000 กว่าบาท  

หากทางโรงเรียนมีความตอ้งการใช้จ่ายในเร่ืองใด ให้ท าหนังสือแจง้มาท่ีสโมสร  เช่น  
เร่ืองท่อประปา  โดยสโมสรจะพิจารณาสนับสนุนตามความจ าเป็น  แต่ทั้ งน้ี  ขอให้
ออกแบบมาสเตอร์แพลนใหเ้สร็จก่อน 

2.โครงการมอบขาเทียม 
- อน.ปฐมพร การส่งมอบขาเทียมก าหนดวนัท่ี 30  สิงหาคม  2567  เวลา  

10.00 น. ท่ีหอ้งประชุมกลัปพฤกษ ์ อาคาร 75  ปี  โรงพยาบาลราชบุรี  โดยไดรั้บมอบหมาย
จาก อน.สมภพ  ให้ประสานการท างาน  ส าหรับการท างานตามเอกสาร Action  Plan                    
ท่ีแจกในท่ีประชุม   
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ประธานมอบขาเทียม ไดแ้ก่  อผภ.ดร.ชชัวาล  เตละวาณิชย ์ และไดเ้รียนเชิญ 
อผภ.พล.ท.คณิต  แจ่มจันทรา พร้อมแอนน์  อผภ.ละออ  จินดา  และผู ้อ  านวยการ
โรงพยาบาลราชบุรี  มาร่วมงาน     การแต่งกาย  : สวมเส้ือสีเหลืองสโมสร 

- นย.พิสมัย  ทางสโมสรคู่มิตรเจินจูตะวนัออก  จะเดินทางมาร่วมงาน 2 ท่าน 
คือ นย. พคั บยอง คยู และ ท่าน นยล. ยูนแซมซอฟ  เดินทางมาถึงประเทศไทยวนัท่ี  29  
สิงหาคม  2567  เวลา  23.00 น. และเดินทางกลบัเกาหลีวนัท่ี  30  สิงหาคม  2567  เวลา  
23.00 น.    

* ท่ีพกัท่ีโรงแรมเลอเลิศ  ส าหรับคู่มิตร 1 หอ้ง และล่าม 1 หอ้ง  
* ผูเ้ดินทางไปรับและส่ง ไดแ้ก่  นย.พิสมยั  อน.วิชยัดิษฐ์  อน.กญัญลกัษณ์  

แอนน์นฤมล  แอนน์ลินจง 
* เชิญสมาชิกร่วมกิจกรรม และร่วมรับประทานอาหารเท่ียงหลงัเสร็จพิธี   
3.การอบรมไรล่า   
- อน.ปฐมพร  ขอเชิญคณะกรรมการประชุม วนัท่ี  22  สิงหาคม 2567  เวลา  

18.30 น. ท่ีโรงแรม ณ เวลา โดยสามารถประชุมทางไลน์กลุ่ม  กรณีไม่สะดวกเขา้ร่วม
ประชุมในวนัเวลาดงักล่าว 

ก าหนดเปิดรับสมคัรวนัท่ี  25  สิงหาคม  2567 - 30  กนัยายน  2567  
จ านวน  300 - 350  คน   ค่าลงทะเบียน  2,300  บาท 

4.  อน.ประลอง  เสนอโครงการบ้านปันสุข  บรรจุเป็นเร่ืองพิจารณา / เร่ือง
สืบเน่ือง  ประธานโครงการคือ  อน.ณฐัพร  เครือเอม   

- อน.ณัฐพร  ไดไ้ปส ารวจในเบ้ืองตน้  ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณมากพอสมควร  
เพราะตอ้งปรับปรุงหลายอยา่ง  โดยจะเขา้ไปส ารวจอีกคร้ัง  และในอาทิตยห์นา้จะท าราคา
ประมาณการเสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

- นย.พิสมัย   เสนอ มอบ อน.ณัฐพร ประสานความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการวสัดุก่อสร้าง   ธุรกิจก่อสร้าง  ร่วมสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ในโครงการ : ระดม
ก าลงัพลหรือหน่วยงานภายนอกช่วยสนบัสนุน  เน่ืองจากสโมสรมีงบประมาณไม่มาก 
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วาระที่ 4  รายงาน และ/ หรือ น าเสนอเกีย่วกบักจิกรรมของแต่ละฝ่าย 
      4.1 ประธานฝ่ายบริหารจดัการสโมสร (อน.ชยัยงค)์                       -ไม่มี 
      4.2 ประธานฝ่ายพฒันาสมาชิกภาพสโมสร  (อน.ปิยนุช) 

-   นย.พิสมัย  แจง้การท าบตัรสมาชิกใหม่  ประสานกบัทางภาคแลว้  โดย
ขอให ้รทร.นนัทิพรส่งภาพถ่ายเพื่อท าบตัรสมาชิก 

      4.3 ประธานฝ่ายมูลนิธิสโมสร (อน.ศิริลกัษณ์)               -ไม่มี 
      4.4 ประธานฝ่ายภาพลกัษณ์สโมสร (อน.มนตช์ยั)            -ไม่มี 
      4.5 ประธานฝ่ายบ าเพญ็ประโยชน์ (อน.สัมพนัธ์)             -ไม่มี 
      4.6 ประธานอนุกรรมการพฒันาเยาวชน ชนรุ่นใหม่ (อน.อภิวฒัน์)       -ไม่มี 
       4.7 ประธานอนุกรรมการโกลบอลแกรนท/์ขาเทียม/ต่างประเทศ (อน.สมภพ)   

                  -ไม่มี                        
            4.8 เหรัญญิก   (อน.กรรณิกา)  
     สรุปการจดังานวนัแอนน์ (คร้ังแรก) วนัองัคารท่ี 27 สิงหาคม  2567 ท่ีครัว   
ทอขา้ว โรงแรม ณ เวลา โดยประธานแอนน์จะใหเ้กียรติมาเปิดงาน  จึงขอเรียนเชิญสมาชิก
ทุกท่านร่วมงานในวนัดงักล่าว  ส่วนการช าระเงินต่างๆ จะติดตามต่อไป 
 

วาระที่ 5    เร่ืองอ่ืนๆ      
    1.สโมสรไลออนส์ขวญัเมือง  เชิญเขา้ร่วมพิธีฉลองคณะกรรมการปี  2567 - 
2568  สโมสรสนบัสนุน  จ านวน 1 โต๊ะ (10  คน)  4,000  บาท   
    2.โคกเสมด็ชุน  ขายสลาก  เพื่อรวบรวมเงินบ าเพญ็กุศล   
   3.กลุ่มภาค 3330 รุ่น 120  จดัช่วยน ้ าท่วม  นายกสนบัสนุน 1,000 บาทในนาม
สโมสร 
    4.ไดรั้บหนงัสือจากสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี  เชิญประชุมหารือ
แนวทางการด าเนินโครงการเพิ่มทกัษะอาชีพแก่นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษา
ภาคบงัคบั  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เชิญนายกเขา้ร่วมประชุมในวนัจนัทร์ท่ี 26 สิงหาคม  
2567  เวลา  09.30 น. - 14.00 น.  แต่หากติดภารกิจจะมอบหมายผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อไป 
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ที่ประชุม   เสนอข้อคิดเห็นการพิจารณาบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม
หน่วยงาน องคก์รภายนอก  
 
 

เวลา  21.00  น. ประธานกล่าวปิดประชุม 
 
 
 
ลงช่ือ...............................ผูบ้นัทึกการประชุม    ลงช่ือ................................. ตรวจรายงาน         
    (นางสาวสุจิตรา  เนตรอุบล)              (อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง)  
           เจา้หนา้ท่ีสโมสร            เลขานุการสโมสร 
 
 
 
                  ลงช่ือ.....................................ประธานท่ีประชุม 
                                                   (นย.พิสมยั  จนัทน์ปิตุ)   
                 นายกสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  ปี  2567 - 2568 
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